

Sau hơn một năm giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế



Sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế xảy ra vào đầu tháng 4/2016 đã để lại hậu quả rất nghiêm trọng trên nhiều phương diện, lĩnh vực, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế đất nước, đặc biệt là đối với 4 tỉnh miền Trung. Sau khi xảy ra sự cố môi trường biển miền Trung, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải quyết, khắc phục hậu quả. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, với sự nỗ lực của các cấp, các

ngành, nhất là các bộ, ngành, địa phương liên quan trực tiếp, công tác giải quyết, khắc phục sự cố môi trường đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

1. Kết quả điều tra, xác định phạm vi, mức độ ô nhiễm do sự cố môi trường gây ra và công bố các vùng biển an toàn, hải sản an toàn

a) Về đánh giá chất lượng môi trường biển

Trong các ngày 22/8/2016 và 20/9/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố kết quả quan trắc, đánh giá, xác định mức độ, phạm vi ô nhiễm

môi trường và suy thoái hệ sinh thái biển tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung. Kết quả đánh giá cho thấy: chất lượng môi trường nước biển, hầu hết các thông số nằm trong giới hạn cho phép, chỉ còn một số khu vực thuộc vùng biển Quảng Bình và Thừa Thiên Huế có giá trị thông số sắt ở tầng đáy vượt ngưỡng cho phép của QCVN (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia); chất lượng trầm tích biển đã nằm trong giới hạn quy định; về đánh giá màng bám hệ keo sắt hấp phụ các độc tố Phenol, Xyanua,... vẫn còn hiện tượng lớp màng màu vàng dưới đáy biển, tuy nhiên lớp màng

bám này đã giảm nhiều so với thời điểm tháng 4 và tháng 5/2016, hàm lượng Phenol trong màng bám hệ keo sắt cũng đã giảm mạnh; các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và nguồn lợi hải sản đã có dấu hiệu phục hồi. Từ tháng 9/2016 đến nay, kết quả quan trắc chất lượng nước biển do Sở Tài nguyên và Môi trường 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế thực hiện tại 19 bãi tắm trên địa bàn 4 tỉnh với tần suất 2 tuần/lần cho thấy chất lượng nước biển tại các vị trí nêu trên vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

b) Về đánh giá chất lượng hải sản

Ngày 20/9/2016, Bộ Y tế đã công bố báo cáo về kết quả đánh giá chất lượng hải sản. Theo đó, các chỉ số Xyanua, Thủy ngân, Cadimi, Chì, Crom, Asen và sắt đều nằm trong giới hạn cho phép; riêng đối với hơn 100 mẫu hải sản ở tầng đáy vẫn phát hiện có Phenol. Để bảo đảm an toàn, Bộ Y tế khuyến nghị người dân không sử dụng các loại hải sản tầng đáy trong vòng 20 hải lý. Hiện nay Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan liên quan và chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm 4 tỉnh miền Trung tiếp tục giám sát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm hải sản.

c) Về đánh giá khu vực nuôi trồng thủy sản an toàn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tại 4 tỉnh bị ảnh hưởng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoạt động nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản và diêm dân tham gia sản xuất muối; khuyến cáo ngư dân chưa khai thác tại một số khu vực bị ảnh hưởng và chưa khai thác hải sản tầng đáy trong vùng biển 20 hải lý trở vào bờ thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế cho đến khi có thông báo tiếp theo.

d) Về tiêu hủy hải sản không bảo đảm an toàn thực phẩm do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển gây ra

Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay, 4 tỉnh đã tiêu hủy tổng số 1.103,7 tấn hải sản lưu kho không bảo đảm an toàn thực phẩm (Hà Tĩnh 306 tấn; Quảng Bình 639,3 tấn; Quảng Trị 138,6 tấn; Thừa Thiên Huế 19,8 tấn). Hiện nay, hải sản lưu kho không bảo đảm an toàn thực phẩm còn lại chưa tiêu hủy tại tỉnh Quảng Trị 21,05 tấn.

Ngoài hải sản đông lạnh lưu kho đã được lấy mẫu, kiểm nghiệm như trên, hiện nay tại các địa phương còn lưu kho số lượng lớn các sản phẩm hải sản đông lạnh, hải sản đã qua chế biến như: sứa, nước mắm, mắm hải sản, hải sản tẩm ướp chưa tiêu thụ được, trong đó có nhiều lô hàng có dấu hiệu hư hỏng, không sử dụng làm thức ăn cho người, chưa tiêu thụ được.

(Còn nữa)

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

SƠ KẾT MỘT NĂM... (Tiếp theo trang 1)

cấp phát 1.708 cuốn sách tham khảo, những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các tổ chức cơ sở đảng và trường học làm tài liệu nghiên cứu chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05, từ đó xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Sau một năm thực hiện Chỉ thị số 05, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên rõ rệt; các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2016, Kiến Xương có 60/67 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 86% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 12 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05.

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), Huyện ủy Kiến Xương tổ chức học tập chuyên đề "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017" và phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thi đua làm nhiều việc tốt báo công dâng Bác.

Tập huấn hỗ trợ điều trị bệnh nhân lao

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Sở Y tế, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ hội nông dân các huyện, thành phố về hỗ trợ điều trị bệnh nhân lao, lao kháng thuốc và theo dõi sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân ở những điểm có tỷ lệ bỏ điều trị cao tại Thái Bình.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu tập huấn được cung cấp kiến thức chuyên môn, các thông tin liên quan đến phương pháp chăm sóc giảm nhẹ bệnh cho bệnh nhân tại nhà; quản lý và điều trị bệnh lao đa kháng thuốc; cách phòng bệnh lao và điều trị bệnh lao tiềm ẩn; phổ biến hoạt động của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác hỗ trợ và giám sát điều trị bệnh lao, lao kháng thuốc của người bệnh.

Thông qua tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng giúp cán bộ hội nông dân các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị y tế trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, nhất là trong phòng, chống và điều trị bệnh lao.

TIẾN DAT

Khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi

Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng vừa tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách xã Hoa Nam (Đông Hưng).

100 người cao tuổi của xã Hoa Nam được các bác sĩ trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Phòng khám chuyên khoa ung bướu Tâm An khám sàng lọc các bệnh thường gặp ở người già như tìm mạch, huyết áp, tiểu hóa..., được tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh tật, dinh dưỡng hợp lý và cấp thuốc miễn phí.

Khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi là hoạt động thường niên nằm trong chương trình khám bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng nhằm đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, nhất là người nghèo, người cao tuổi, giúp họ có điều kiện được khám, phát hiện bệnh sớm, điều trị bệnh kịp thời.

HOANG LANH

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
Hội thao khu vực phía Bắc

Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam vừa tổ chức hội thao năm 2017, khu vực phía Bắc.



Tham dự hội thao có gần 200 vận động viên đại diện cho 16 đơn vị trong hệ thống, tham gia thi đấu ở ba nội dung: cầu lông (12 đôi nam và 8 đôi nam nữ), bóng đá (12 đội) và tennis (11 đôi nam). Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2017 và kỷ niệm 9 năm ngày thành lập Tổng công ty Dầu Việt Nam (6/6/2008 - 6/6/2017). Đây cũng là dịp để cán bộ, công nhân viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tạo sự gắn bó giữa các đơn vị trong hệ thống nhằm tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

Nhân dịp này, Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao 22 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Thái Bình và Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Thái Bình.

MINH HƯƠNG

Thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH XHL

Công ty TNHH XHL vừa tổ chức hội nghị thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.

Công ty TNHH XHL thành lập tháng 12/2016 với 100% vốn nước ngoài. Sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty có bước phát triển và tạo việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập gần 5 triệu đồng/người/tháng.

Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và thông qua chương trình hoạt động của tổ chức công đoàn. Việc thành lập tổ chức công đoàn là cơ sở để người lao động được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, từ đó yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG

Tập huấn cho cán bộ quản lý HTX DVNN

Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ (Liên minh HTX Việt Nam) vừa khai mạc lớp tập huấn dành cho cán bộ quản lý các HTX DVNN trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Tham dự lớp tập huấn có 125 học viên là giám đốc, kế toán trưởng các HTX, báo cáo viên đảng bộ các xã, thị trấn của huyện Vũ Thư. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được khái quát một số tình hình về kinh tế tập thể; kỹ năng xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu nông sản; các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý HTX, qua đó giúp các học viên thực hiện tốt vai trò của mình trong hoạt động của đơn vị. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn, thực hành các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

NGÂN HUỖN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH, ĐẠI HỌC THÁI BÌNH
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

● Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Dược Thái Bình hiện thu hút 6.000 đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt tại 150 chi đoàn. Nhiệm kỳ 2014 - 2017, Đoàn Trường đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào sinh viên "5 tốt" và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 3 năm qua, hàng nghìn lượt đoàn viên của Trường đã tham gia hiến gần 2.000 đơn vị máu; Đoàn Trường tổ chức 12 chương trình khám chữa bệnh nhân đạo ở trong và ngoài tỉnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.550 đối tượng... Nhiệm kỳ qua, 89 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; 20 cán bộ, đoàn viên được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua các mục tiêu, chương trình hành động và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình, nhiệm kỳ 2017 - 2019. Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành



Tuổi trẻ Trường Đại học Thái Bình tham gia vệ sinh môi trường.

khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.

● Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Thái Bình vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Nhiệm kỳ qua, nhiều hoạt động, phong trào của Đoàn Trường Đại học Thái Bình diễn ra sôi nổi, mang ý nghĩa thiết thực đối với đoàn viên, thanh niên và cộng đồng xã hội. Đoàn viên, thanh niên không chỉ hàng hải tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp học tập, hội nhập quốc tế mà còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. 3 năm qua đã có 500 sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi, giới thiệu

gần 1.000 chỗ trọ giá rẻ hoặc miễn phí; phối hợp khơi thông gần 10km dòng chảy; hiến hơn 2.000 đơn vị máu; trao tặng 35 triệu đồng để xây nhà nhân ái... Bên cạnh đó, tuổi trẻ Trường Đại học Thái Bình còn tích cực tham gia xây dựng tổ chức đoàn, tham gia xây dựng Đảng và các đoàn thể. Đã có 120 đoàn viên, thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019; bầu Ban Chấp hành khóa mới; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

HÀ PHƯƠNG - KHUÂN PHƯƠNG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH
Tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển

Trường THPT Nguyễn Thái Bình vừa tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển (2007 - 2017).

Trường THPT Nguyễn Thái Bình thành lập năm 2007. 10 năm qua, Trường đã có những bước phát triển bền vững và đạt nhiều kết quả khả quan. Là trường THPT tu thực đầu tiên của tỉnh, được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đồng bộ phục vụ hoạt động dạy và

học. Đội ngũ giáo viên ổn định về số lượng và không ngừng phát triển về chất lượng, các giáo viên đều tâm huyết với nghề, yên tâm công tác lâu dài. Tỷ lệ giáo viên công tác từ 5 năm đến 10 năm đạt 64%. Trường đã thực hiện nhiều phương pháp đổi mới trong dạy và học, đặc biệt coi trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh, ngày càng được thực hiện nhiều, chất lượng được nâng lên. Năm học 2015 - 2016,

tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt đạt 62%, tỷ lệ học sinh có học lực trung bình trở lên đạt 86,6%, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 40,7%. Nhiều nhân liên tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT cao hơn bình quân chung của tỉnh, có những năm đạt 100%.

Nhân dịp này, Trường THPT Nguyễn Thái Bình được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

ĐĂNG ANH

MỜI THAM GIA
Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn
huyện Hưng Hà, huyện Tiền Hải, huyện Kiến Xương

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh về việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động nhằm giúp người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc...

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia 2017, UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện Hưng Hà, huyện Tiền Hải, huyện Kiến Xương với quy mô mỗi đợt 30 gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt, học tập; các mặt hàng điện tử, điện máy; các sản phẩm phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, thiết bị xây dựng, trang trí nội, ngoại thất; hàng may mặc, thời trang; hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm... của các doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín. Tại gian hàng, các doanh nghiệp có tổ chức các chương trình: tư vấn tiêu dùng, bán hàng khuyến mãi, giảm giá, dùng thử sản phẩm.

- Thời gian và địa điểm:
- + Đợt 1: Từ ngày 25/5 - 27/5/2017 tại xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
 - + Đợt 2: Từ ngày 28/5 - 30/5/2017 tại xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
 - + Đợt 3: Từ ngày 31/5 - 2/6/2017 tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Các doanh nghiệp đăng ký tham gia được hỗ trợ miễn phí 100% tiền gian hàng (gian hàng tiêu chuẩn 9m2); chi phí tuyên truyền quảng bá chung cho chương trình và một phần chi phí vận chuyển hàng hóa.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:
Tên đơn vị: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình
Địa chỉ: Số 144 - Lê Lợi - thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363.831.028
Email: xuctientinmb@gmail.com

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp, bà con nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình